

# ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ)



**นายพลากร สุวรรณรัฐ** เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ปัจจุบันอายุ ๗๕ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท Master of Arts in International Affairs (M.A.A.) Southeast Asia Studies จากประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ ๓๗) และได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

นายพลากร สุวรรณรัฐ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ในรัชกาลที่ ๑๐ (รัชกาลปัจจุบัน) และเป็นนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองประธานกรรมการบริหาร โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กรรมการบริหารและเหรียญมูลนิธิอานันทมหิดล กรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา และกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

ตำแหน่งสำคัญในอดีต นายพลากร สุวรรณรัฐ เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอ.ศอ.บต.) และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ในรัชกาลที่ ๙

นอกจากนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ ยังเคยทำหน้าที่ในองค์กรสำคัญอีกมากมาย เช่น เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง กรรมการธนาคารออมสิน กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการบริหารมูลนิธิชัยพัฒนา และกรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

**ด้วยความสำเร็จและคุณูปการที่ปรากฏขึ้นทั้งหมด** สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป